



ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

THÔNG BÁO CẤP THỜI

SHERIFF-CORONER DON BARNES

Liên Lạc: Văn Phòng Giao Tế Công Cộng OC

PIO@ocsheriff.gov C: 714-904-7042

Bắt Cóc xảy ra tại Midway City, các Điều Tra Viên của Sở Cảnh Sát kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng

MIDWAY CITY, Calif. (22 Tháng Ba, 2024) Sở Cảnh Sát Quận Cam đang tìm kiếm sự trợ giúp của công chúng để cung cấp thêm các thông tin liên quan đến vụ bắt cóc xảy ra tại thành phố Midway City.

Hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, 2024, một người phụ nữ sống gần khu vực của đường Hunter Lane và Madison Avenue thuộc thành phố Midway City báo cáo có thể là một vụ bắt cóc. Các cảnh sát viên chịu trách nhiệm khu vực và xác nhận qua những cuộc phỏng vấn và chứng cứ tại hiện trường và biết một cuộc tấn công và bắt cóc đã thật sự xảy ra.

Trong cuộc điều tra tiếp theo sau đó, các điều tra viên đã biết nạn nhân: Tony Lam (sinh ngày 14 tháng 9, 1962), đã tiêu khiển tại hai nhà hàng khác nhau trong những giờ buổi tối ngày 14 Tháng Ba, 2024, trước khi đến khu vực mà đương sự bị bắt cóc vào rạng sáng ngày 15 Tháng Ba, 2024. Những nhà hàng đó là "LV Restaurant & Lounge" thuộc thành phố Westminster và "171 Sky Restaurant" ở Garden Grove.

Vào lúc Lam trở về nhà, đương sự đã phải đương đầu với một người đàn ông đeo mặt nạ ngay trước đường vào nhà. Ngay sau đó, đương sự bị tấn công và được chở đi khỏi khu vực trong một chiếc xe không do đương sự làm chủ.

Sử dụng những kỹ thuật điều tra, cuộc điều tra của các điều tra viên sở Cảnh Sát đã thành công trong việc xác định danh tánh hai cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ bắt cóc Lam: Nhan Chin Nguyen (sinh ngày 20 Tháng 10, 1974) & Phi Hung Nguyen (sinh ngày 4 Tháng 9, 1970). Cả hai đã bị bắt giữ và tổng giam vào Trung Tâm Tiếp Nhận & Phóng Thích của Sở Cảnh Sát Quận Cam tại Santa Ana. Vào thời điểm các nghi can bị bắt, Lam đã không được tìm thấy và hiện tại nạn nhân ở đâu vẫn chưa được cả hai người họ Nguyễn tiết lộ.

Kể từ ngày 15 Tháng Ba, 2024, các điều tra viên sở Cảnh Sát vẫn chưa thành công trong những phương cách của họ để cố tìm kiếm ra Lam. Lam cũng đã chưa liên lạc với bất cứ ai trong gia đình, bạn bè hay các đồng nghiệp của nạn nhân.

Sở Cảnh Sát hiện đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin nào liên hệ đến Lam hay vụ bắt cóc của nạn nhân xin liên lạc với sở Truy Tìm Cảnh Sát tại số 714-647-7000. Những thông tin ẩn danh có thể cung cấp qua đường dây Orange County Crime Stoppers tại số 1-855-TIP-OCSS.

###